



คำสั่งอำเภอบ่อพลอย

ที่ ๒๒๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.)

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ พชอ.มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่ พชอ.มอบหมายได้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ของ พชอ. นั้น

เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนและนำประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พชอ.บ่อพลอยลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข : สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” อำเภอบ่อพลอยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

๑ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) บ่อพลอย ประกอบด้วย

๑ นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย	นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย	ประธานกรรมการ
๒ นายสนอง วิเศษสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	รองประธานกรรมการ
๓ นายจักรกฤษ บางอ้อ	กำนันตำบลบ่อพลอย	รองประธานกรรมการ
๔ นายชวโรจน์ มากแก้ว	ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร	กรรมการ
๕ นางนวรรตน์ รังสีชุดิพัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๖ นายบุญส่ง โขยรัมย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน	กรรมการ
๗ นายณรงค์ แสงจันทร์	ปลัดอำเภออำเภอบ่อพลอย	กรรมการ
๘ นางนิภา พรหมมาเดช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๙ นางศรีวรรณ ไฉสูงเนิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๑๐ นายวัลลภ แป้นเขียว	ครูอาสาสมัคร กศน.	กรรมการ
๑๑ นางอัญชิสรา พลแสน	ครู กศน.ตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๑๒ นางสาวจิราภา ตันตระกูลวาร	ครู กศน.ตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๑๓ ร.ต.อ.สุรศักดิ์ อยู่วิมลชัยกุล	รอง สวป. สภ.บ่อพลอย	กรรมการ
๑๔ นายคณิง สีบอินทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๑๕ นายบุญชัย หอชะเอม	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	กรรมการ

๑๖ นายโปรด ม่วงแก้ว	ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๑๗ นายทองศักดิ์ บัวซ้อน	ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๑๘ นายประยุทธ์ จำนกุล	ประธาน อสม. อำเภอบ่อพลอย	กรรมการ
๑๙ นายยอดชาย หอชะเอม	คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย	กรรมการ
๒๐ นางเกศวดี เนียมสมิง	ปราชญ์ชาวบ้าน	กรรมการ
๒๑ พันจ่าเอกนิคม ทองทา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒๒ นายทศชัย คำมี	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๒๓ นางบุญเรือง วิทมาสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ่อพลอย	กรรมการและ เลขานุการ
๒๔ นายบัญชา ตะวิบูลย์	หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) หนองกุ่ม ประกอบด้วย

๑ นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวอัจฉรา เมตตา	กำนันตำบลหนองกุ่ม	รองประธานกรรมการ
๓ นางนารถประภา คงวาสน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๔ นายสมยศ นาคพัฒน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	กรรมการ
๕ นางสาววงเดือน อยู่เอี่ยม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖ นางสาวเจนจิรา ทีละผลิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๗ นายนิยม จันทมาศ	ครูอาสาสมัคร กศน.	กรรมการ
๘ นางสาวเกศินี อินทรีย์	ครู กศน.ตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๙ ส.ต.อ.ประเสริฐ ละว้า	ผบ.หมู่ ป. สภ.บ่อพลอย	กรรมการ
๑๐ นายรัก หรีหรือ่ง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๑๑ นายเสน่ห์ เสียงโสม	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๑๒ นายบุญเสียง รัชตังสี	ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๑๓ นายทองหลอม เหมือนแดง	ประธาน อสม. ตำบลหนองกุ่ม	กรรมการ
๑๔ นายสงกานต์ สุขแสงเดือนฉาย	ตัวแทนผู้ประกอบการ/ร้านค้า	กรรมการ
๑๕ นางสาวอร่าม แพนกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม	กรรมการและ เลขานุการ

